

KHÓA IV
Số: 05/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 1994

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP 21 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA 4.

Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 10 năm 1994 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 4 đã tiến hành kỳ họp thứ 21. Hội nghị đã nghe:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4 nhiệm kỳ 1989 - 1994.

- Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1989 - 1994.

- Phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu HĐND thành phố khóa 4.

- Báo cáo về tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 1995 - 1999.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố

QUYẾT NGHỊ

1- Nhất trí nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa 4. Tán thành nội dung báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1989 - 1994.

- Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận đây là nhiệm vụ mà thành phố đạt những thắng lợi có nghĩa, cùng cả nước vượt qua được những khó khăn, biến động lớn lao về kinh tế và xã hội, tạo cơ sở cho sự phát triển nhanh trong những năm tới. Hội đồng nhân dân thành phố biểu dương sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố đã nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đem lại những kết quả thiết thực. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4 đến nay chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

2- Hội đồng nhân dân thành phố cảm ơn sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc thành phố, của các đoàn thể, các ngành, các cấp, các báo, đài của Trung ương, địa phương và nhân dân thành phố đã động viên, ủng hộ và giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố trong suốt nhiệm kỳ, tạo điều kiện cho Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4 hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

3- Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4 kêu gọi các giới đồng bào thành phố tham gia tích cực cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố được tổ chức vào ngày 20/11/1994; tiếp tục ủng hộ cho hoạt động của HĐND thành phố khóa 5 sắp tới đạt được những thắng lợi to lớn hơn.

4- Đề chia sẻ khó khăn với đồng bào đang bị lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí dành toàn bộ sinh hoạt phí quý IV năm 1994 của đại biểu HĐND thành phố để góp vào quỹ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.-

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Chủ tịch

Lê Khắc Bình